

อบจ.พัทลุงช่วยชาวนา ขยายปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์รุ่น2



รายงาน

ช่วงปี 2556 พื้นที่ ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง ซึ่งเคยประสบปัญหาหน้าท่วมฉับพลัน อันเนื่องจากพายุฝน ทำให้ปริมาณน้ำในคลอง ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่เกษตรของชาวบ้าน สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในวงกว้าง ในครั้งนั้นมีประชาชนได้รับผลกระทบ รวม 11 อำเภอ 57 ตำบล 499 หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาการระบาคของศัตรูพืช หนูนากัดกินต้นข้าวเป็นเหตุให้ข้าวของเกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ควนขนุน ได้รับความเสียหายถึง 25,054 ไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 2,383 ราย จากปัญหาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง จึงเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร โดยขอสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์จากมูลนิธิชัยพัฒนา นำไปแจกจ่ายเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายในปัจจุบัน

สมชาย อินปาน รองนายก อบจ.พัทลุง กล่าวถึงโครงการระหว่างลงพื้นที่ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์บนพื้นที่นา 10 ไร่ ของ สุจินต์ ทุมมเขต เกษตรกรบ้านคอกวัว หมู่ 1 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง ว่า ข้าวหอมชลสิทธิ์เป็นผลงานวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ทนต่อสภาพน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งลูกผสมข้าวทนน้ำท่วมกับข้าวดอกมะลิ 105 มีคุณสมบัติการหุงต้มแบบข้าวขาว



Section: ประชาชน/ปกครองท้องถิ่น

วันที่: อังคาร 13 มกราคม 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13456

หน้า: 27(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 57.80

ADValue: (B/W) 63,580

(FC) 86,700

PRValue(x3): (B/W) 190,740

(FC) 260,100

หัวข้อข่าว: รายงาน: อบจ.พัทลุงช่วยชาวนาขยายปลูกข้าวหอมชลสิทธิ์รุ่น2



หอมมะลิ เมล็ดข้าวมีกลิ่นหอม สามารถปลูกได้ทั้งปี และทนอยู่ในน้ำได้นานถึง 2 อาทิตย์ จึงเหมาะกับพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ง่าย อีกทั้งยังทนต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

“อบจ.ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากมูลนิธิชัยพัฒนา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติในจังหวัดพัทลุง 25,000 กิโลกรัม โดยมีเกษตรกรรุ่นที่ 1 รับพันธุ์ข้าวไปปลูก ปรากฏว่าได้ผลผลิตดีและดูแลง่าย จึงมีการขยายพันธุ์และนำเมล็ดพันธุ์มาส่งมอบให้เกษตรกรรุ่นที่ 2 นำไปปลูกขยายพันธุ์ต่อ”

ด้าน สุจินต์ หมุนเกตุ กล่าวว่า ตนได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์จากอบจ.พัทลุง 20 กิโลกรัม หลังนำมาปลูกพบว่าได้ผลผลิตดี จึงนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตขยายพันธุ์

ต่อ ถึงวันนี้สามารถนำมาปลูกข้าวบนพื้นที่นาได้ 10 ไร่ ในการดูแลรักษาพันธุ์ข้าวหอมชลสิทธิ์ไม่แตกต่างกับพันธุ์อื่นๆ ทั่วไปสามารถเจริญเติบโตได้ดี แต่ให้ผลผลิตสูงถึง 1 ตันต่อไร่ และหากเทียบกับพันธุ์ข้าวชายนาที่ตนปลูกมาก่อนหน้านี้นับว่าสูงมากอีก ทั้งยังทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า

“ปัจจุบันปลูกข้าวเพื่อไว้กินในครัวเรือนและแบ่งขายให้ชาวนาในพื้นที่ ในราคาตันละ 6,000-7,200 บาท เนื่องจากข้าวหอมชลสิทธิ์เป็นพันธุ์ที่ปลูกง่าย ดูแลไม่ยากทนต่อสภาพพื้นที่ จึงเป็นที่ต้องการของเกษตรกรที่จะซื้อไปเป็นเมล็ดพันธุ์ เชื่อว่าในอนาคตพันธุ์ข้าวชนิดนี้จะเป็นที่ต้องการของท้องตลาด”

กัญญา ขำนุรักษ์